
 

ฉบับท่ี ๓๐/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ  

 
    

              
 เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๕  

โดยมี ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ท าหน้าที่ประธานในการประชุม ซึ่งเป็นการประชุม ณ ห้องประชุม
กรรมาธิการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมีการพิจารณา
ประเด็นส าคัญ ดังนี้  

                    ◊ พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด  
การปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา 
 นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ

พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ได้รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่  
๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม 
Cisco Webex Meetings) โดยได้มีการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๔ กองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งเป็นการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 
๑) รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๒) ลักษณะการด าเนินงานของ  
กสศ. ในปี ๒๕๖๔ ๓) ผลการด าเนินงานของ กสศ. ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการ 
มีข้อเสนอแนะต่อประเด็นดังกล่าว ดังนี้ ๑) การศึกษานอกระบบจะมีบทบาทส าคัญ 

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของคนไทย ดังนั้น กสศ. จึงควรให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยมากยิ่งขึ้น ๒) เนื่องจาก กสศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณลดลง ดังนั้น 
กสศ. จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเพ่ือเหนี่ยวน าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ิมมากขึ้น  และ ๓) กสศ. ควรเข้ามา 
มีบทบาทในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการศึกษาระบบทวิภาคีซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทักษะและมีรายได้ระหว่างเรียน 
จูงใจให้ผู้เรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ าได้เป็นอย่างดี 
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◊ พิจารณาผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 

     รศ.ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุ
กรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้รายงานสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 
๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco 
Webex Meetings) ซึ่งได้มีการพิจารณาการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา จ านวน ๒ เรื่อง คือ ๑) เรื่อง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา และ ๒) เรื่อง การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อาชีพใหม่ตามความสนใจของผู้เรียน โดยคณะอนุกรรมาธิการ
มีความเห็นว่าเพ่ือให้การพิจารณาศึกษาและจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาทั้ง ๒ เรื่อง
ข้างต้นเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

              ๑) ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท ในกลุ่มสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดระยอง 
(Somboon Learning Academy) และสถานประกอบการในเครือสมบูรณ์ฯ จังหวัดระยอง   

              ๒) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
              ๓) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

                 ◊ พิจารณาการเตรียมความพร้อมการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นายออน  กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ ได้รายงานการเตรียมความพร้อม
ในการเดินทางไปประชุมทวิภาคี  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาจะร่วมเดินทางไปกับคณะกรรมาธิการการกีฬา 
วุฒิสภา และกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย–ลาว ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไปประชุมทวิภาคีกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาลาว-ไทย ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความร่วมมือด้านการศึกษา
และการกีฬา เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชด าริ รวมทั้ง 

                                              มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน 
 

                    

 

 

ภาพ – ข่าว โดย ชาณุ /วีรศักดิ์ – ปรียานุช 


